



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รองเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย กล่าวคำปราศรัยในหัวข้อ “ประชาคมอาเซียน เพื่อพลเมืองอาเซียน”

วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี ๖๐ พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานสัปดาห์จุฬาฯ อาเซียน ครั้งที่ ๖ : ก้าวต่อไปของอาเซียนในโลกที่เปลี่ยนแปลง และงานเสวนาประชาคมอาเซียนของรัฐสภา ครั้งที่ ๓ นายวงศ์เทพ อรรถไคว้วที รองเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย กล่าวคำปราศรัยในหัวข้อ “ประชาคมอาเซียน เพื่อพลเมืองอาเซียน” โดยกล่าวว่า พลเมืองอาเซียน คือ พลเมืองที่มีความมั่นใจ มองโลกในแง่ดี ภายใต้ ๑ วิสัยทัศน์ ๑ เอกลักษณ์ ๑ ประชาคม โดยประชาคมอาเซียนมีการรวมตัวกับประชาคมโลก ซึ่งมีความสำคัญในการเข้าถึงทั้งด้านการศึกษาแรงงาน และอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีองค์การเฉพาะสาขาของอาเซียนจำนวน ๑๕ องค์การ ที่มีความตั้งใจในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการศึกษาที่จะจัดตั้งกรอบคุณวุฒิอาเซียน ด้านแรงงาน ที่พยายามผลักดันให้พลเมืองอาเซียนเป็นที่ยอมรับด้านทักษะแรงงานซึ่งจะทำให้ประชาชนของอาเซียนได้รับการจ้างงานมากขึ้น ทั้งด้านเด็กและเยาวชน ที่ให้การศึกษาภาคบังคับให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ทั้งนี้แม้ว่าจะมีความแตกต่างระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียน แต่ ๕๐ ปีที่ผ่านมา ก็ถือว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประเทศอาเซียน ทำให้แนวโน้มอัตราการความยากจนลดลงเหลือเพียง ๑ : ๖ ในปี ๒๕๕๘ โดยปัจจุบันเรามีความพยายามในการร่วมมือกันมากขึ้น โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็น เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และสามารถเชื่อมโยงถึงกันและรวมตัวกันได้ ทั้งยังนำประเทศมหาอำนาจเข้ามาร่วมในกิจการภายในของอาเซียนได้ และมองว่าการผลักดันผู้ที่มีความแตกต่างกันออกไปกลุ่มนั้นไม่ถูกต้อง ซึ่งเราจะต้องไม่ทำให้ความหลากหลายกลายเป็นความแตกแยก เพราะจะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ ทั้งนี้เราจะต้องส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียนที่มีการทำงานร่วมกัน พยายามมองปัญหาให้ลึกซึ้ง และให้ทุกคนเข้ามาอยู่ร่วมกันได้ พร้อมกับสร้างความสามัคคี ความเป็นเจ้าของ สร้างความภูมิใจร่วมกันในอาเซียน และทำให้อัตลักษณ์อาเซียนกลายเป็นเป้าหมายร่วมกันของประชาชนในภูมิภาค นอกจากนี้ได้กล่าวถึงความหมายของอาเซียน คือ การสร้างประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งโดยสร้างความร่วมมือเป็นหลักในการกำหนดนโยบายของประเทศให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการสร้างความซันติ สร้างชุมชนร่วมกันเคารพซึ่งกันและกัน ทั้งภายในและภายนอกอาเซียน เพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ส่วนการสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติภาพนั้น ต้องยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพราะความเจริญด้านต่าง ๆ ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้น ดังนั้นจึงควรให้การศึกษาแก่ประชาชนเพื่อให้เข้าใจถึงต้นเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งอัตลักษณ์อาเซียนจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้อาเซียนและสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคอาเซียนให้ดีขึ้น

จากนั้นเป็นการนำเสนอในหัวข้อ “กฎหมายการค้าและการลงทุนในอาเซียน : หลักการภาคปฏิบัติ” โดยศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายชินิตร ชาญชัยณรงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มเซเนทรัลและอดีตผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI และนายพันธ์ พะเนียงเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเพรซิเดนทรีไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินรายการโดย ดร.สิพิมพ์ วิวัฒน์วัฒนา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เมื่อประเทศรวมกันเป็นประชาคม จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎ ข้อบังคับ และอุปสรรคระหว่างกัน ทั้งในด้านการอำนวยความสะดวก มาตรการ และการบูรณาการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎและมาตรฐาน ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น การคำนึงถึงอุปสรรคเดิมที่มีอยู่กระบวนการดังกล่าวจะมีรายละเอียดที่ซับซ้อน และเป็นอุปสรรคในระบบซึ่งต้องใช้ความพยายามร่วมกันจากหลายฝ่ายในการปฏิรูป

สำหรับการนำเสนอในหัวข้อ “ภูมิทัศน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียน” โดยมี ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ ดร. พิริยะ ผลพิรุฬห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ และนายวิมล ปั่นคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรดำเนินรายการ โดย ดร.กมลสินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ เศรษฐกิจของอาเซียนประกอบด้วยเศรษฐกิจที่หลากหลายของแต่ละประเทศบางประเทศเป็น โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีขีดความสามารถขั้นสูงและมีแรงงานที่มีทักษะสูง และบางประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ก็พยายามพัฒนาขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากแรงงานที่มีการศึกษา อย่างไรก็ตาม ก็ต้องต่อสู้กับแนวโน้มของสังคมผู้สูงอายุ และการลดค่าจ้างแรงงานที่ถูกกดด้วย